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บทสรุป 
 
   คณะผู้แทนรัฐสภาไทย น าโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธาน
คณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย พร้อมด้วยนายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือ    
รัฐสภาโลกและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย และนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย คนที่สาม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมลาฮาน ชอนจู  เมืองชอนจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสรุปผลการ
ประชุมในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
   1. การส่งมอบต าแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก  ในโอกาสการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐเกาหลี นายธ ารง ทัศนาญชลี ประธาน
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม
ลูกเสือรัฐสภาไทย ครบวาระการด ารงต าแหน่งและได้ส่งมอบต าแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
ให้แก่ Mr. Ahn Gyu Back สมาชิกรัฐสภาเกาหลีและประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (เจ้าภาพการ
ประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ 10) 
   วาระการด ารงต าแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ของ Mr. Ahn Gyu Back 
เริ่มต้นเมื่อการประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 สิ้นสุดลง และจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันสุดท้ายของการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ 11 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ในปี 
2568 
   2. การแต่งต้ังกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกชุดใหม่ ในการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารสหภาพ
ลูกเสือรัฐสภาโลก (The WSPU Executive Committee) แทนกรรมการบางส่วนที่พ้นวาระด ารง
ต าแหน่งโดยกรรมการใหม่ที่เพ่ิมเข้ามามีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 1)  Mr. Dale B. Covera จาก
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2) Mr. Ahn Gyu Back จากสาธารณรัฐเกาหลี 3) Mr. Jan Dziedzick จาก
สาธารณรัฐโปแลนด์ 4) Mr. John Kiarie จากสาธารณรัฐเคนยา และ 5) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 
สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย จากประเทศไทย 
   3. การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10  เป็นเวทีส าหรับ
สมาชิกรัฐสภาที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบบปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
พัฒนากิจการลูกเสือ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “การเปลี่ยนแปลงร่วมกับสังคมและ
เ พ่ื อ สั ง คมภายหลั ง โ ค วิ ค - 19”  (Transform: with and for our society beyond COVID-19 
Pandemic) ที่ประชุมได้ร่วมพูดคุยอภิปรายหาแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมโดยใช้
ลูกเสือเป็นกลไกขับเคลื่อน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นในหัวข้อหลัก 
คือ การเปลี่ยนแปลง โดยได้เน้นการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้
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รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ  การให้การศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ  วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ และ
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรไม่แสวงผลก าไร 
   4. กิจกรรมในอนาคต กิจกรรมลูกเสือที่ส าคัญในอนาคตอันใกล้คือ 1) การประชุม
คณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ประจ าปี 2566 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566       
2) งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2566 ณ เมือง 
Saemangeum สาธารณรัฐเกาหลีปี 2566 3) การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก      
ครั้งที่ 11 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ในปี 2568 
   5. ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐเกาหลี คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจการลูกเสือโลกและลูกเสือรัฐสภาระหว่างประเทศ รวมถึงรับทราบข้อมูลและรูปแบบการพัฒนา
กิจการลูกเสือจากประเทศสมาชิก 
   คณะผู้แทนรัฐสภาไทย น าโดยพลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แบบปฏิบัติของชมรมลูกเสือรัฐสภาไทยในการบรรยาย หัวข้อ บทบาทของรัฐสภาในการ
ส่งเสริมกิจการลูกเสือเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้น าเสนอผลการด าเนินกิจการลูกเสือ     
ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเน้น
ความส าคัญของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) ที่เป็นแนวทางหลักของประเทศ
ในการด าเนินงานซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ตลอดจนน าเสนอแบบปฏิบัติและความก้าวหน้าของประเทศไทยใน
เป้าหมายที่ประสบความส าเร็จ อาทิ การลดความหิวโหย การมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนชาวไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตลอดจนคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ผ่านการเข้าร่วมการอภิปรายและการท าหน้าที่วิทยากรกลุ่มด าเนินการอภิปรายในหัวข้อ 
ความเปลี่ยนแปลงภายหลังปฏิญญากรุงเทพฯ  
   นอกจากนี้ การเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ยังเป็น
โอกาสในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานลูกเสือรัฐสภาจากทั่วโลก การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นและแบบปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือ ซึ่งสมาชิกรัฐสภาไทยจะได้
น ามาพัฒนากิจการลูกเสือไทยและลูกเสือรัฐสภาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
   6. ข้อเสนอแนะ 
       การเตรียมการด้านสารัตถะ 
      ในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก จ าเป็นต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานกิจการลูกเสือรัฐสภาไทยให้เป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือเป็นฐานข้อมูล เพ่ือ
การจัดท าเอกสารสารัตถะ ประกอบกับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้รับทราบข้อมูล ความก้าวหน้า ทิศทางของการพัฒนาลูกเสือโลกและลูกเสือ
รัฐสภาโลกที่มีความมุ่งมั่นจะมีส่วนร่วมในการช่วยบรรลุวาระการพัฒนา 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนือ่ง ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้พัฒนาการจัดท างาน
สารัตถะ อาทิ การจัดท าประเด็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท าค ากล่าวหรือถ้อยแถลง
ของผู้แทนรัฐสภาไทยในโอกาสเข้าร่วมการประชุม เอกสารประกอบสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม           
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ที่มีเนื้อหาวิชาการครบถ้วนและมีคุณภาพอันจะช่วยสนับสนุนการท าหน้าที่ของผู้แทนรัฐสภาไทยในเวที
การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      การเตรียมการด้านงบประมาณ 
      สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 เป็นต้นมา 
รัฐสภาไทยได้มีบทบาทในกิจการลูกเสือรัฐสภาโลกมาอย่างต่อเนื่องผ่านบทบาทการท าหน้าที่ประธาน
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ของนายธ ารง  ทัศนาญชลี และแม้ว่าจะสิ้นสุดบทบาทของประธานสหภาพ
ลูกเสือรัฐสภาโลกแล้ว รัฐสภาไทยยังได้รับความไว้วางใจจากสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกแต่งตั้งให้ พลเอก 
วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทยจากประเทศ
ไทย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (จะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหนง่ในการ
ประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งถัดไปในปี 2568) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสนบัสนุนการเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกที่จะต้องจัดขึ้น เป็นประจ าทุกปี รวมถึงการส่งผู้แทน
รัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ที่จัดขึ้นทุก 3 ปี  เพื่อเปิดโอกาสให้
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะช่วย
สนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือและลูกเสือรัฐสภาไทยในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการวางแผน
ระยะสั้นและระยะยาวเตรียมความพร้อมบุคลากร และการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณอย่างพอเพียง
ส าหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
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รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 
 
   คณะผู้แทนรัฐสภาไทย น าโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธาน
คณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย พร้อมด้วยนายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา
โลกและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย และนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรฐัสภาไทย คนที่สาม เข้าร่วมการประชุมสมชัชาใหญส่หภาพ
ลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมลาฮาน ชอนจู เมือง
ชอนจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสรุปผลการประชุมดังนี้  
 
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (The WSPU Executive Committee 
Meeting) เวลา 9.00 - 11.30 นาฬิกา 
 
    พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลก (The WSPU Executive Committee) ณ ห้อง Ongouel Hall 3 โรงแรมลาฮาน ชอนจู 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยในการประชุมครั้งนี้ นายธ ารง ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
หน้าที่ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย Mr. Lee Ju Young รองประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี    
Dr. Eugene Eun-Gui Kim สมาชิกกรรมการลูกเสือโลก ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเคนยา 
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทยเข้าร่วม มีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ 
คณะกรรมการบรหิารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรหิารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
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บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
 โดยมี นายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือโลก ท าหน้าที่ประธานการประชุม 

    การประชุมเริ่มต้นโดย นายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกและ
ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับ สมาชิกคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก จากนั้น         
ที่ประชุมรับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ประธาน
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ประจ าปี 2565 ณ สาธารณรัฐ
โปแลนด์ จากนั้นฝ่ายเลขาธิการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกรายงานผลการเตรียมการจัดประชุมสมัชชา
ใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 และรับรองระเบียบวาระการประชุมสมชัชาใหญส่หภาพลูกเสอื
รัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2565  
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    ที่ประชุมได้รับรองกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกใหม่ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 
1) Mr. Dale B. Covera จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2) Mr. Ahn Gyu Back จากสาธารณรัฐเกาหลี 3) Mr. Jan 
Dziedzick จากสาธารณรัฐโปแลนด์ 4) Mr. John Kiarie จากสาธารณรัฐเคนยา และ 5) พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร 
ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย จากประเทศไทย 
      นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองให้ Mr. Ahn Gyu Back สมาชิกรัฐสภาเกาหลีและ
ประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลีด ารงประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกคนใหม่ ซึ่งจะท าหน้าที่ต่อจาก
นายธ ารง ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกคนปัจจุบัน และจะมีผลภายหลังการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐเกาหลี สิ้นสุดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 (The 10th General Assembly of 
World Scout Parliamentary Union)  
การประชุมเต็มคณะ เวลา 14.00 – 18.00 นาฬิกา 
 
   พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรม
ลูกเสือรัฐสภาไทย พร้อมด้วยนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคณะ
กรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย คนที่สาม เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะในการประชุมสมัชชา
ใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10  ณ โรงแรมลาฮาน ชอนจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายธ ารง 
ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ท าหน้าที่ประธานการประชุม การประชุมเริ่มต้นด้วยการ
แนะน าประธานการประชุม รองประธานการประชุม และคณะกรรมาธิการจัดการประชุมตามล าดับ 
 
 
 
 

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก  
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   จากนั้น นายธ ารง ทัศนาญชลี ประธานการประชุมกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับผู้เข้าร่วม     
ประชุมมีเนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึงผลงานในตลอด 4 ปีที่ผ่านมาในฐานะประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
ซึ่งตนเองได้ท างานอย่างมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพฯ แผนปฏิบัติการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก       
ปี 2562-2565 วาระการพัฒนา 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการ
ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้แก่เด็กและเยาวชนเพ่ือให้
สามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความประทับใจและ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างมากตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
รวมถึงได้กล่าวขอบคุณรัฐสภาไทย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       
ด้านต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของตนให้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย พร้อมด้วย 
นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย คนท่ีสาม  

เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะในการประชุมสมัชชาใหญส่หภาพลูกเสอืรัฐสภาโลก ครั้งท่ี 10   

นายธ ารง ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ท าหน้าที่ประธานการประชุมเต็มคณะ 
ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งท่ี 10   
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   ล าดับถัดมา Mr. Lee Ju Young อดีตรองประธานรัฐสภาเกาหลี และรองประธาน
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมฝ่ายจัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชมรม
ลูกเสือรัฐสภาเกาหลี ส านักงานเลขาธิการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU Secretariat) และเทศบาล
เมืองชอนจู ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การประชุมครั้งนี้เกดิขึน้ จากนั้น Hon. Hye-Sook Jun สมาชิก
รัฐสภาและรองประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี และ Mr. Kwan-Young Kim นายกเทศมนตรีเขต 
Jeolabuk-do กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมตามล าดับ ระเบียบวาระถัดมา ที่ประชุม
รับรองข้อบังคับและระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประชุม รับทราบผล      
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกชุดใหม่ ซึ่งพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้รับการแต่งตัง้  อยู่
ในคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่นี้ด้วย 
      จากนั้น Mr. Lee Ju-young รองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กล่าวปาฐกถา     
ในหัวข้อ Proposal on the ways of WSPU to move forwards for future มีเนื้อหาโดยสรุปว่า 
ท่ามกลางสถานการณ์โลกปัจจุบัน พวกเราทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ      
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ        
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อมนุษยชาติ 
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกจึงต้องปรับปรุงให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง มีแนวทางยุทธศาสตร์ที่
ยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรให้
สามารถสนับสนุนกิจการลูกเสือให้พัฒนาต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธ ารง ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก แสดงความยินดีกับ  
Mr. Lee Ju-young รองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ภายหลงัเสร็จสิ้นการกล่าวปาฐกถา  

ในหัวข้อ Proposal on the ways of WSPU to move forwards for future 
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  จากนั้น Hon. Dale B. Corvera สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการลูกเสือ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากฟิลิปปินสบ์รรยายในหัวข้อ “บทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการส่งเสริมกิจการลูกเสอื
ในฐานะที่เป็นโปรแกรมบริการการศึกษาแบบหนึ่ง” (Special Address on strengthening scouting as an 
educational program by parliamentarians) โดยได้น าเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในกิจการลูกเสือของฟิลิปปินส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hon. Dale B. Corvera สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการลูกเสือภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกจากฟิลิปปินส์บรรยาย 
ในหัวข้อ “บทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการส่งเสรมิกิจการลูกเสือในฐานะที่เปน็โปรแกรมบรกิารการศกึษาแบบหนึ่ง” 

Hon. Hye-Sook Jun สมาชิกรัฐสภาและรองประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี  
กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม 
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Mr. Kwan-Young Kim นายกเทศมนตรเีขต Jeolabuk-do กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เขา้ร่วมการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายรูปร่วมกัน 
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การบรรยายในหัวข้อ บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมกิจการลูกเสือเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 
(Roles of the Parliament in supporting Scout Movement towards SDGs Achievement) 
 เวลา 16.30-18.00 นาฬิกา  
 
   พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือ
รัฐสภาไทย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมกิจการลูกเสือเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า นับแต่มีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ณ กรุงเทพฯ ในปี 2561 ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทยได้ส่งเสริมความร่วมมือกับทั้งรัฐสภา
และรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในการมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรัฐสภาไทยให้ความส าคัญกับ        
การบรรลเุป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 3, 4, 13, 14, 15, 16 และ 17 รวมถงึ
ความมุ่งมั่นในการมีบทบาทของรัฐสภาไทยและการท างานร่วมกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิดในการผลักดันเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนา 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (SEP for 
SDGs) เป็นหลักส าคัญน าทางในการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาคน (People) ประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในระดับสูงด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ที่อยู่ในระดับสูงสุดของประเทศ   
ในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมของสตรี      
ในด้านต่าง ๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น อาทิ การเข้าถึงบริการสาธารณะ ธุรกิจและการเมือง ในการพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วน ประเทศไทยส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในทุกระดับโดยได้จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Thailand International Cooperation Agency หรือ TICA) ใน 26 ประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
SEP for SDGs รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนในการจัดท ารายงาน      
การพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี การส่งเสริมสันติภาพ (Peace) ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิกที่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action 
Plan on Business and Human Rights) ในปี 2562 การสร้างความมั่งคั่ง (Prosperity) ประเทศ
ไทยได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเติบโต
อย่างสมดุล การดูแลรักษาโลก (Planet) ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการมีสุขอนามัยที่ดี โรงงาน
อุตสหากรรมได้รับมาตรฐานโรงงานสีเขียวเพิ่มขึ้น การด าเนินการแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   รายละเอียดการบรรยายปรากฏในเอกสารภาคผนวก  
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พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสอืรัฐสภาไทย  
บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของรฐัสภาในการส่งเสริมกจิการลูกเสอืเพื่อบรรลเุปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน” 
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วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
 
 การประชุมเต็มคณะ เวลา 09.00 – 18.30 นาฬิกา 
 
  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือ
รัฐสภาไทย พร้อมด้วยนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะใน
ช่วงแรก Mr. Jose Rizal C. Pangilinan ผู้จัดการภูมิภาคศูนย์ส่งเสริมองค์กรลูกเสือโลกในเอเชียและ
แปซิฟิกบรรยายในหัวข้อ “วิธีการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ” โดยสรุปว่า วัตถุประสงค์ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือคือ การพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา 
และร่างกายให้เติบโตเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบในชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับระหว่างประเทศ ท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบัน อาทิ โควิค-19 วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ วิกฤตด้านสุขภาพ ความไม่เท่าเทียมทางสังคม และความขัดแย้งต่าง ๆ การลูกเสือในฐานะ
การเรียนรู้นอกระบบ จะมีบทบาทส าคัญในการช่วยท าให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และเตบิโตเปน็ประชากร
ที่มีคุณภาพในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย พร้อมด้วย 
นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมเตม็คณะเป็นวันท่ีสอง 
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   ล าดับถัดมา Dr. Choon-jin Kim ผู้บริหารระดับสูงของ Korea Agro-Fisheries & 
Food Trade Corporations บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง: วิกฤตเศรษฐกิจและธุรกิจ” มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ น้ าแข็งขั้วโลกละลาย พ้ืนที่ป่ าชายเลน    
มีจ านวนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2539 สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหาร 
แนวทางในการรับมือคือทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพ่ือต่อสู้กับผลกระทบจากวิกฤตด้านสภาพ
ภูมิอากาศที่เพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ นอกจากนี้ ยังได้น าเสนอแนวคิดและหลักการในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และได้น าเสนอมรดกทางอาหารของประเทศ คือ กิมจิ ว่าเป็นอาหารประจ าชาติเกาหลีมีรสชาติ
อร่อย ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงได้รับการยอมรับในว่าเป็น 1 ใน 5 อาหารสุขภาพ
ของโลกเนื่องจากมีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Jose Rizal C. Pangilinan ผู้จัดการภูมภิาคศูนยส์่งเสริมองค์กรลูกเสือโลกในเอเชียและแปซิฟิก  
บรรยายในหัวข้อ “วิธีการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ” 
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   จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางอาหารของเกาหลี และ
ร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัตทิ ากิมจิ โดยมีวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญให้ความรู้และสาธิตการท ากมิจิ
ให้กับผู้เข้าร่วมทดลองท าตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Choon-jin Kim ผู้บริหารระดบัสูงของ Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporations  
บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง: วิกฤตเศรษฐกิจและธุรกจิ” 
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  ในช่วงบ่าย Mr. Min-ho Choi เลขาธิการจาก Good Neighbors Global Partnership 
Center บรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร: คุณค่าหลักของ Good 
Neighbors” มีเนื้อหาโดยสังเขปว่า ธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างองค์กรที่โปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม สร้างความเป็น
หุ้นส่วนเพ่ือแลกเปลี่ยนความร่วมมือและทรัพยากรในทุกระดับ ส่งเสริมแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนั้น      
การจะสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรจะต้องเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่เน้นความเป็นหุ้นส่วน
มากกว่าความร่วมมือ การมองภาพแนวกว้าง เน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ  
 
 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร พร้อมดว้ยนายสรชัด สุจิตต์  ผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมด้วยผูเ้ข้าร่วมท่านอื่นรว่มกิจกรรม 
ลงมือท ากิมจิ โดยมีวิทยากรท้องถิน่ท่ีมีความเช่ียวชาญให้ความรู้และสาธิตการท าให้กับผู้เข้าร่วมทดลองท าตาม 
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  ล าดับถัดมาเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยที่ประชุมได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ส าหรับ
การอภิปรายกลุ่มย่อยดังนี้ 
   1. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิญญากรุงเทพฯ  
   2. วิธีการให้การศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
   3. วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ 
   4. ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรไม่แสวงผลก าไร 
    โดยในช่วงการอภิปรายกลุ่มย่อยนี้ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการ
บริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรด าเนินการอภิปรายในหัวข้อ 1 ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิญญากรุงเทพฯ โดยกลุ่มมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนเข้าร่วมจาก
สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐเกาหลี และเยาวชนลูกเสือเกาหลี โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นความท้าทาย บทบาทของรัฐสภาและเงื่อนไขความส าเร็จที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Mr. Min-ho Choi เลขาธิการจาก Good Neighbors Global Partnership Center  
บรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภบิาลส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร : คุณค่าหลักของ Good Neighbors” 
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วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
 
 การประชุมเต็มคณะ เวลา 08.30-11.30 นาฬิกา 
  
สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  
   - การน าเสนอสรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  
     ที่ประชุมรับฟังการน าเสนอสรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 4 หัวข้อ การอภิปรายกลุ่มย่อย    
ในหัวข้อ 1 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่ง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ท าหน้าที่
วิทยากร ได้น าเสนอผลการอภิปรายมีใจความสรุปดังนี้ ความท้าทายส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการบรหิารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย เป็นวิทยากรด าเนนิการอภิปราย 
ในหัวข้อ 1 ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิญญากรุงเทพฯ 
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ที่ยั่งยืนมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น และ 2) เจตคติและความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในการนี้รัฐสภา   
ในฐานะองค์กรนิติบัญญัติจะต้องมีบทบาทส าคัญในการออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระ     
การพัฒนา 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน 
การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมือง       
ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย    
ให้ตอบสนองความสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ รัฐสภา รัฐบาล ภาคเอกชนและ
ชุมชนที่จะต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีบทบาทเชิงรุกในการมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
   - การน าเสนอนโยบายขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout 
Movement: WOSM) และกิจกรรมลูกเสือโลก  

   Dr. Eugene Eun-Gui Kim สมาชิกกรรมการลูกเสือโลก มีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์การ
ลูกเสือโลกให้ความส าคัญกับนโยบาย Safe from Harm โดยมุ่งผลักดันและส่งเสริมให้ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติของประเทศสมาชิกทั่วโลกน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลูกเสือเพ่ือสร้าง      
ให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนที่นอกจากจะได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้ว   
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องค านึงถึงไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชน แต่ยังรวมถึงผู้น าลูกเสือและ         
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับไเด็ก
และเยาวชนในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th World Scout Jamboree) ที่จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ เมือง Saemangeum สาธารณรัฐเกาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Eugene Eun-Gui Kim สมาชิกกรรมการลูกเสือโลก น าเสนอนโยบายขององค์การลูกเสือโลก 
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  - การรับรองเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 11 
     ที่ประชุมมีฉันทามติรับรองให้สาธารณรัฐเคนยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 11 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดย H.E. Mwende Maluki 
Mwinzi เอกอัครราชทูตเคนยาประจ าสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง    
ท่ีสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกได้มอบความไว้วางใจสาธารณรัฐเคนยาท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม
สมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ 11 จากนั้น นายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกได้เป็น
ประธานในพิธีส่งมอบธงสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกให้แก่คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเคนยาเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์แสดงว่าสาธารณรัฐเคนยาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งถัดไป จากนั้นคณะผู้แทนได้น าเสนอ
ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาทิ สายการบิน สนามบิน สถานที่จัดประชุม โรงแรมที่พัก 
รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากรของลูกเสือเคนยา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.E. Mwende Maluki Mwinzi เอกอัครราชทูตเคนยาประจ าสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวขอบคณุต่อที่ประชุม 
ในพิธีการรับรองใหส้าธารณรัฐเคนยาเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งท่ี 11 

พิธีส่งมอบธงสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกให้แก่คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเคนยา 
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พิธีปิด 
 
   นายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กล่าวปิดการประชุมมีใจความ
ว่า ตนขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Mr. Ahn Gyu Back ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก     
คนใหม่ ชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี เทศบาลเมืองชอนจู ส านักงานเลขาธิการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ท าให้การประชุมครั้งนี้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ด ารงต าแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาโลก ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี        
ที่ผ่านมา ตนเองได้ทุ่มเทสรรพก าลังในการสนับสนุนของสหภาพลูกเสือโลก อาทิ การผลักดันปฏิญญา
กรุงเทพฯ แผนปฏิบัติการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ปี 2562-2565 รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของ
ลูกเสือในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และขออวยพรให้ประธานสหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลกคนใหม่ประสบความส าเร็จในการท าหน้าที่ ส่วนตนเองแม้จะพ้นต าแหน่งประธานสหภาพ
ลูกเสือรัฐสภาโลกแล้วก็ยังยินดีจะช่วยสนับสนุนงานของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกอย่างเต็มที่ต่อไป 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธ ารง  ทัศนาญชลี ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กลา่วปิดการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายรูปร่วมกนัในพิธีปิดการประชุม 
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   ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 18.00 น. คณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วยเจ้าภาพจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือโลกและผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก 
ครั้งที่ 25 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2566 ณ Saemangeum สาธารณรัฐเกาหลี 
จากนั้นเยี่ยมชม Gyeonggijeon and Han’ok Maul ในเมืองชอนจู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางไปเยีย่มชมสถานท่ีจดังานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งท่ี 25  

ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 – 12 สิงหาคม 2566 ณ Saemangeum สาธารณรัฐเกาหล ี
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วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
   เวลา 08.30 – 13.30 นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยและคณะผู้แทนจากประเทศ  
ต่าง ๆ ออกเดินทางจากเมืองชอนจูไปยังกรุงโซลเพ่ือเข้าร่วมงานเลี้ยงอ าลาผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชา
ใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภาเกาหลี โดย Mr. Ahn Gyu Back 
ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกคนใหม่ ประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลีและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเกาหลี เป็นเจ้าภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 
ส านักองค์การรฐัสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงอ าลาผู้เข้าร่วมการประชุมสมชัชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง
รับรอง อาคารรัฐสภาเกาหลี โดย Mr. Ahn Gyu Back ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกคนใหม่ เปน็เจ้าภาพ 
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